

สมณสาสน์เนื่องในวันสมโภชพระคริสตสมภพ
ของปาตริอาร์คคิริลล์แห่งมอสโกและรัสเซียทั้งหมด
ถึงมหาสมณะ สมณะ พันธบริกร นักพรต
และสัตบุรุษผู้มีความเชื่อในพระศาสนจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ทุกคน

มหาสมณะผู้เป็นที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้า
สมณะและพันธบริกรที่มีเกียรติทุกท่าน
นักพรตและภคินีผู้เป็นที่รักของพระเจ้า พี่น้องชาย หญิง ที่รัก

ความรักที่ไม่อาจบรรยายได้ของพระเจ้าได้รวบรวมเราไว้ในวันนี้เพื่อว่าใน
ความสามัคคีของพระจิตในสายสัมพันธ์แห่งสันติสุข (อฟ 4:3) เราอาจสมโภชหนึ่งในพิธีที่สว่างงามที่สุด
และในเวลาเดียวกันกับการสมโภชที่ลึกล้ำของพระศาสนจักรในการประสูติของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
เพื่อเป็นการเชิดชูพระผู้ช่วยให้รอดที่เสด็จมาในโลกนี้
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อทุกท่านที่รักของข้าพเจ้า
ในเหตุการณ์อันน่ายินดีซึ่งเปิดศักราชใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ายกกับมนุษยชาติ

ทุกครั้งเมื่อมองย้อนกลับไปในเวลานั้นเมื่อสองพันปีที่แล้ว
เราพยายามที่จะเข้าใจความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของการมาบังเกิดของพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์และความเมตตากรุณาของพระ
ผู้สร้างก็ไม่เคยที่จะไม่ทำให้เราประหลาดใจ
เป็นเวลาหลายศตวรรษมนุษยชาติมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังที่รอคอยผู้สร้างสันติ (เทียบ ปฐก 49:10)
ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ คือ ตรัสว่า กษัตริย์...เที่ยงธรรมและทรงมีความรอด (ศคย 9:9)
ในพระนามของพระองค์บรรดาประชาชาติจะหวัง (อสย 42:2)
ด้วยเหตุนี้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดของเราจึงมีเด็กคนหนึ่งกำเนิดมา (อสย 9:6)
เพื่อใครก็ตามที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยน 3:16) ความรักของพระเจ้าที่เกินจะหยั่งรู้ (อฟ
3:19) “ไม่ใช่ทูตหรือทูตสวรรค์” หรือผู้ปกครองที่แข็งแกร่งและทรงพลังอย่างที่ผู้คนคาดหวัง
แต่เป็นพระเจ้าพระองค์เองผู้ทรงรับเอาเนื้อหนังเพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากพันธนาการของบาปและความชั่วร้ายได้ถู
กส่งมายังโลก

ช่างน่าประหลาดใจที่เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
ซึ่งได้ถูกประกาศไว้โดยประกาศในพันธสัญญาเดิมและได้รับการกล่าวถึงล่วงหน้าโดยนักคิดที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อน
ได้เกิดขึ้นอย่างเรียบง่าย ดูเหมือนไม่มีใครที่จะสังเกตเห็น ขณะที่ทั้งเบธเลเฮมและกรุงเยรูซาเล็มต่างอยู่ในนิทรา
ทั่วทั้งแคว้นยูเดียต่างหลับไหล ไม่ว่าจะด้วยเสียงอันทรงพลังของแดร (สดด 150:3) หรือความชื่นชมยินดีจากทั่วโลก
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ราชานแห่งราชา องค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
ได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่โลกในตัวอย่างคนยากจนภายใต้ความสงบเรียบง่ายอย่างถ่อมตนและอ่อนโยน
ได้รับการถวายพระเกียรติจากเหล่าทูตสวรรค์ และคนเลี้ยงแกะจำนวนไม่น้อยที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ (ลก 2:15)

ท่านนักบุญยอห์น คริสซอสตอมได้เขียนไว้ว่า รวากับว่าในช่วงการเริ่มต้นของการเดินทางมายังโลกของพระองค์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาความอัปยศอดสูทั้งหมด “เพื่อกลายเป็น” มาตรฐานความดีของพระองค์
ความรักที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นที่สามารถทำได้ด้วยความสูงส่งเช่นนี้ได้ เพราะไม่ได้แสวงหาความรักของตนเอง (1 คร
13:4-5) ไม่ได้หวัดตัวหรือเรียกร้องเกียรติและศักดิ์ศรี ความรักที่สมบูรณ์แบบอดทนต่อทุกสิ่ง
ทุกความยากลำบากและความทุกข์ยากเพื่อผู้อื่น ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสวมใส่ร่างกายของข้าพระองค์
ท่านนักบุญยอห์น คริสซอสตอมได้เขียนต่อไปอีกว่า เพื่อที่ข้าพระองค์จะกระทำตามพระวาจาของพระองค์ได้
พระองค์ทรงรับเอาเนื้อหนังของข้าพระองค์ ทรงประทานพระจิตของพระองค์แก่ข้าพระองค์
และดังนั้นพระองค์ทรงประทานและข้าพระองค์ได้รับ พระองค์ทรงเตรียมขุมทรัพย์แห่งชีวิตให้แก่ข้าพระองค์

(คำเทศนาในโอกาสพระคริสตสมภพ)

ความรักอันสิ้นเหลือของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราได้รับการเปิดเผยในการที่เราได้รับสมบัติแห่งชีวิตอันแท้จริง เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์เอง โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ (รม 11:36)

ความรักคือเหตุผลที่แท้จริงและเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการกระทำของพระเจ้า

พระองค์ทรงเนรมิตสร้างโลกและทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา โดยพระองค์ทรงประทานของขวัญแก่เขา และด้วยความรักพระองค์เสด็จมาเพื่อทรงช่วยมนุษย์เมื่อเขาละทิ้งการมีส่วนร่วมกับผู้สร้างของเขา ผู้สร้างของเราทรงบัญญัติว่าจุดประสงค์ของชีวิตเราคือการรักกันและกัน (ยน 13:34)

แต่เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไรเมื่อโลกรอบตัวเราเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความเกลียดชัง? ในการทำเช่นนั้น เราต้องเปิดใจและถวายแด่พระเจ้า

พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนหัวใจของเราจากที่อ่อนแอและคับแคบให้สามารถโอบกอดทุกคนที่อยู่ทั้งใกล้หรือไกล ทุกคนที่ทำดีและไม่ดีต่อเราได้

เราถูกเรียกให้รักพวกเขาทุกคนตามพระบัญชาที่พระคริสต์ทรงสอนเราและให้เป็นคนที่ดีพร้อมเช่นเดียวกับที่พระบิดาของเราผู้ทรงสมบูรณ์แบบผู้ซึ่งสถิตในสวรรค์ (มธ 5:48)

ขณะที่เรากำลังเข้าสู่สวดอ้อนวอนต่อพระกุมาร ผู้ยังทรงเป็นทารกแรกเกิดที่ศักดิ์สิทธิ์

ขอให้เราไตร่ตรองว่าเราจะสามารถถวายของขวัญอะไรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งได้

มีอะไรที่คู่ควรและเหมาะสมกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้สร้างผู้ทรงอยู่ก่อนนิรันดร์กาลหรือไม่? ใช่แล้ว

มีของประทานอันล้ำค่าซึ่งเป็นที่พึงปรารถนามากที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้า นั่นก็คือหัวใจที่อ่อนน้อมถ่อมตน ความรัก และความเมตตาของเรา

ดังนั้นขอให้เราเซดซุพระคริสต์ผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ไม่เพียงแต่ด้วยบทเพลงสรรเสริญและถ้อยคำแสดงความยินดีเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดด้วยกิจการดีของเรา

ขอให้เราแบ่งปันความสุขในเทศกาลคริสต์มาสอันน่าชื่นชมยินดีกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ปลดปล่อยเพื่อนบ้านของเราด้วยความเอาใจใส่ดูแลด้วยความรักของเรา เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ทุพพลภาพ

ให้เราปลดปล่อยและสนับสนุนผู้ที่สูญเสียจิตใจและปกป้องด้วยคำอธิษฐานภาวนาของเราทุกคนที่อยู่ในความวุ่นวายและความเศร้าโศก

ด้วยพลังแห่งการช่วยให้รอดอันยิ่งใหญ่ ความรักสามารถรักษาความเฉยเมยและความอาฆาตพยาบาท

ความเป็นปฏิปักษ์และความคับข้องใจ บรรเทาจิตใจที่แข็งกระด้างและแก้ไขความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดในสังคม

โดยการกระทำเช่นนั้น เราจะบรรลุถึงกระแสเรียกอันสูงส่งของเราในฐานะคริสตชนได้อย่างแน่นอน

เพราะว่าในความรักที่สิ้นเหลือ เรามีลักษณะคล้ายกับพระเจ้า (อิสอัคแห่งนีละเวห์, สมบัติอันล้ำลึก, บทที่ 74)

การมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้าที่ไม่อาจอธิบายได้คือความลึลึกของการประทับอยู่ของพระเจ้าบนโลกอย่างแท้จริง อัครสาวกและผู้ประกาศศาสนา ท่านนักบุญยอห์น นักเทววิทยา

เป็นพยานถึงชีวิตต่อไปนี้ของโลกที่จะมาถึงเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับมนุษยชาติตลอดไป

พระองค์จะทรงสถิตอยู่กับพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์

พระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้าของเขา (วว 21:3) อย่างไรก็ตาม

ความลึลึกที่ไม่อาจอธิบายได้ของการประทับอยู่ของพระเจ้าถูกเปิดเผยบนโลกนี้

เพราะด้วยการประสูติของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ถึงเวลาแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาใกล้แล้ว (มก 1:15)

เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่มองเห็นได้ของความเป็นจริงนี้

โดยประกอบขึ้นเป็นพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวของพระคริสต์ ซึ่งเราทุกคนผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า

ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและทูตของอาณาจักรแห่งความรักนี้ ด้วยวิธีที่ลึลึกและลึกซึ้ง

เราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเรา และประสบการณ์นี้ถือเป็นแก่นแท้ของชีวิตลึกลับที่ซ่อนอยู่ของพระศาสนจักร

ขอให้เราจำไว้เสมอว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเอง อัลฟาและโอเมกา จุดเริ่มต้นและจุดจบ ลำดับแรกและลำดับสุดท้าย (วอ. 22:13) โอบรับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและสัญญาว่าจะอยู่กับเราจนถึงวันสิ้นพิภพ (มธ 28:20) เราไม่มีอะไรต้องกลัวแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาที่วิตกกังวลก็ตาม

ในการตอบสนองต่อความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา
ให้เราเรียนรู้ที่จะมอบตนเองทั้งหมดของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระกรุณาของพระองค์
เพื่อที่เราจะได้เป็นพยานถึงการเสด็จมาอันรุ่งโรจน์ครั้งที่สองของพระคริสต์
เราจะได้เป็นพยานอย่างกล้าหาญและชื่นชมยินดี แม้กระทั่งกับผู้ที่มาจากแดนไกลนั้น (อสย 8:9)

พระเจ้าสถิตกับเรา

+คริสต์

ปาดริอาร์คแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งหมด

คริสต์มาส
2023/2024
มอสโก